
อามาทิสสิโม (AMATISSIMO) ขนมปังอรอยมากก

ธีรดา อําพันธวงษ กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหน าที่บริหาร บริษทั โอซีซี จํากัด (มหาชน) และ พิริยรัชต จิร

สินกิตติ กรรมการผูจัดการ บริษทัอามาทิสสิโม จํากัด และผูกอตัง้อามาทิสสิโม คาเฟ  รวมเซ็นสัญญาในงานพิธีลง

นามเซ็นสัญญาจัดตัง้บริษทัอามาทิสสิโม จํากัด ซึ่งอยูในเครือของ OCC GROUP เพื่อสรางสรรคขนมปังสายพันธุ

ฝรัง่เศสหลากหลายเวอรชัน่คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ภายใตแบรนดอามาทิสสิโม โดยมี ภัสมา มหากายี ผูจัดการฝ าย

ธุรกิจ 8 และ อิทธิชัย เบญจธนสมบัติ รวมลงนามเป็นพยานในครัง้น้ี ณ หองประชุมใหญ 101 อาคาร OCC เมื่อเร็ว

น้ี

อามาทิสสิโม (AMATISSIMO) ขนมปังแสนอรอยสายพันธุฝรัง่เศส เป็นที่รูจักและถูกกลาวขานถึงในกลุมคนที่ชอบ

ทานขนมปังเมื่อประมาณปลายปี 2012 วาขนมปังจากรานอามาทิสสิโมที่ตัง้อยูหลัง Paradise park (ณ ตอนนัน้)

อรอยมาก และเป็นความอรอยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งผูที่สรางสรรคขนมปังรสชาติละมุนลิน้ และเป็นผูที่สราง

แบรนดน้ีใหเป็นที่รูจักคือคุณพิริยรัชต จิรสินกิตติ หรือคุณทิด ชายหนุมที่ออกตัวกับเราวา “ผมแคชอบกิน เลยอยาก

รูดีเทลแนนๆ เกี่ยวกับอาหาร พอเรียนจบที่ William Angliss (ดานการโรงแรม และอาหาร ) ตัดสินใจเรียนตอ

Grand Diplôme, Le cordon bleu (cuisine & patisserie) โดยสวนตัวผมชื่นชอบสไตลอาหารแบบฝรัง่เศส รูสึก

วามันเรีบบงาย คลาสสิค แตมีเสนหที่นาดึงดูด กลับมาเมืองไทยเกือบ 5 ปี ผมถึงตัดสินใจเปิดรานกาแฟ เพราะเรา

ชอบดื่มกาแฟ และยังหารสชาติที่ถูกใจไมได เลยลองเปิดรานเอง เพื่อตอบสนองความตองการ และอยากลองวาสิ่งที่

เราชอบจะมีคนเขาใจเรารึเปลา และนอกจากกาแฟแลวก็ตองมีขนมที่คูกัน ในชวงแรกเราทําทุกอยางเองทัง้หมด

แลวทําไมทัน เลยชวนเพื่อนที่ทําขนมมาชวยเรา และพัฒนาตัวขนมที่ทําใหเราเป็นที่รูจักคือ ครัวซองต ความจริง

https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%88-amatissimo-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%88-amatissimo-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b9%88-amatissimo-%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a3/


ตอนนัน้ขนมอบมีเยอะ แตขนมอบที่ใชวัตถุดิบเกรด premium ในเมืองไทยไมคอยมี สวนมากจะอยูในโรงแรม ผม

เลยอยากทําครัวซองตดี ๆ เพื่อทานกับกาแฟ ครัวซองตที่ใชวัตถุดิบที่ดีสุด อรอยที่สุดสําหรับเรา และอยากใหคนอื่น

ไดทานดวย ทานแลวอยากทานอีก แคนัน้เอง”

น่ีคือจุดเริ่มตนของแบรนด อามาทิสสิโม และวันน้ีกับการปรับเปลี่ยน การเดินทางเสนทางเดิม แตมีผูรวมทางเพิ่ม

และเป็นองคกรขนาดกลางที่แข็งแรงมาก เพราะกอ ตัง้บริษทัมายาวนานถึง 47 ปี เราถามคําถามสัน้ๆ ทําไมถึงเป็น

OCC “ ผมไดมีโอกาสคุยกับคุณหนอย ธีรดา เพราะคุณหนอยทานขนมปังที่รานผมแลวชอบมาก มากถึงขัน้อยากคุย

กับผม พอคุยกันผมรูสึกวา เขาเขาใจผม เขาใจเน้ือแทของอามาทิสสิโม ผมไมเคยโฟกัสเรื่องอื่น นอกจากขนมของ

ผมตองอรอย และวัตถุดิบตองดีที่สุดเทานัน้ ผมกินขนมมาเยอะมาก ใชคําวาเรากินเทียบมาเยอะมาก เรารูวาเราอยู

ตรงไหน เราไมไดอยู Top 10 เราอยู Top 5 ได Product ของผมไมไดดอยกวาแบรนดชัน้นําของเมืองนอก คุณ

หนอยเขาใจเจตนารมณของผม OCC เขามาชวยผมในเรื่องของการตลาด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมไมถนัด แตเรามอง

ไปที่เป าหมายเดียวกัน คือทําขนมที่ดีที่สุด อรอยที่สุดสําหรับเรา สงมอบใหลูกคา ซึ่งแนนอนทุกขัน้ตอนมันตองพรีเมี่

ยม อามาทิสสิโมจึงมีเอกลักษณที่แตกตางจากคนอื่นคอนขางชัดเจน เราไมเคยอยูในกระแส เราสรางกระแสของเรา

เอง ซี่งคนที่ทานขนมเราเทานัน้ถึงจะรู” เราถามตอวาถางัน้ลูกคาของคุณทิดคือใคร “คนที่ชอบทานขนมปัง แตตอง

เป็นขนมปังคุณภาพดีเทานัน้ ยินดีจายแพง แลกกับ Best Quality เราไมไดบอกวา ราคา คือ point ของเรา แตคุณ

ภาพ คือ point ของเรา และวันน้ี lifestyle ของผูบริโภคเปลี่ยนไป ลูกคาเราสัง่ขนมจากทาง line ทาง facebook

และทาง Instagram คือ Amatissimo Caffé แลว delivery แตในอนาคตเราจะมีหน ารานเพื่อรองรับลูกคาที่อยาก

มานัง่ทานที่รานดวย”

เรามาถึงคําถามสุดทาย อามาทิสสิโมที่คุณทิด และ OCC GROUP อยากใหเป็นในเชิงการพัฒนา “ ถาพูดถึงเรื่องน้ี

มันมีหลายสวนนะ อันที่หน่ึงคือทีมงาน แนนอนเราตองสรางทีมเพิ่ม ซึ่งเรื่องน้ีตองใชเวลา เราตองการคนที่เขาใจเรา

งานดานอาหารมันหนักมาก ซึ่งขัดกับภาพลักษณที่สวยงาม ในเชิง Product เรามีความสุขกับการพัฒนาขนมรูป

แบบใหม ๆ ใหลูกคาไดลิม้ลองเสมอ กอนหน าน้ีเราทํา Brioche ออกมา ซึ่งราคาคอนขางสูง แตผลตอบรับดีเกินคาด

เพราะพอลูกคาไดทาน เขาสัมผัสไดทันทีวาคุมคา หลังจากนัน้ก็มี Brioche จากรานอื่นออกมากันเต็มเลย ซึ่งผมมอง

มันเป็นการ Educate ลูกคา ลูกคาจะพบความแตกตาง และสุดทายเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด อนาคตผมอยากให

Amatissimo อยูในจุด Branding ที่คนไทย และคนตางชาติอยากทาน กรุงเทพฯยังไมมีขนม OTOP ที่มาถึงแลว

ตองไดทานขนมรานน้ี เพราะมันอรอยมาก มันแตกตาง และมีเอกลักษณ ที่สําคัญมันเป็นแบรนดของคนไทยจริง ๆ”


